

หลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้รับจ้างช่วงของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ความถี่ในการประเมิน : กำหนดให้มีการประเมินทุกครั้งที่มีการส่งมอบงาน

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน : ให้ผู้ทำการประเมินใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	ระดับคะแนน				
	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ต้องปรับปรุง (1)
1. มีการปฏิบัติตามนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อตกลง ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติตามนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อตกลง ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด	ผู้รับจ้างปฏิบัติตามนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานมากกว่า 70%	ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อตกลงด้าน สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ประมาณ 50-70%	ผู้รับจ้างปฏิบัติตามนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานน้อยกว่า 50%	ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อตกลงด้าน สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
2. มีการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง	ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา ของผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง อย่างครบถ้วน	ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา ของผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง มากกว่า 70% ของปริมาณ งานทั้งหมด	ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา ของผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง มากกว่า 50-70% ของ ปริมาณงานทั้งหมด	ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา ของ ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง น้อย กว่า 50% ของปริมาณงาน ทั้งหมด	ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ของผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง
3. มีการดำเนินงานในการป้องกัน มลพิษ และความปลอดภัยที่เกิดจาก การปฏิบัติงาน	ผู้รับจ้างมีการดำเนินงาน ในการป้องกันมลพิษและ ความปลอดภัยที่เกิดจาก การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ผู้รับจ้างมีการดำเนินงาน ในการป้องกันมลพิษและ ความปลอดภัยที่เกิดจาก การปฏิบัติงานมากกว่า 70%	ผู้รับจ้างมีการดำเนินงาน ในการป้องกันมลพิษและ ความปลอดภัยที่เกิดจาก การปฏิบัติงานประมาณ 50- 70%	ผู้รับจ้างมีการดำเนินงาน ในการป้องกันมลพิษและ ความปลอดภัยที่เกิดจาก การปฏิบัติงานน้อยกว่า 50%	ผู้รับจ้างไม่มีการดำเนินงาน ในการป้องกันมลพิษและ ความปลอดภัยที่เกิดจาก การปฏิบัติงาน
4. มีการปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดพลังงานและทรัพยากรของ หน่วยงาน	ผู้รับจ้างมีการปฏิบัติตาม มาตรการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด	ผู้รับจ้างมีการปฏิบัติตาม มาตรการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรของ หน่วยงานมากกว่า 70%	ผู้รับจ้างมีการปฏิบัติตาม มาตรการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรของ หน่วยงานประมาณ 50- 70%	ผู้รับจ้างมีการปฏิบัติตาม มาตรการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรของ หน่วยงานน้อยกว่า 50%	ผู้รับจ้างไม่มีการปฏิบัติตาม มาตรการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรของ หน่วยงาน
5. มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	มีหลักฐานรับรองหรือสัญลักษณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมา กว่า 40% ของจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้	มีหลักฐานรับรองหรือ สัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมากกว่า 20-40% ของจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้	มีหลักฐานรับรองหรือ สัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมากกว่า 10-20% ของจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้	มีหลักฐานรับรองหรือ สัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 10% ของจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้	ไม่มีหลักฐานรับรองหรือ สัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
6. มีการจัดการขยะที่เกิดจาก การปฏิบัติงานและหลังจาก ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย มีการทำความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง	ผู้รับจ้างมีการจัดการขยะ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานและ หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ เรียบร้อยมีการทำความสะอาด พื้นที่ทุกครั้งอย่างเคร่งครัด	ผู้รับจ้างมีการจัดการขยะ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยมีการทำ ความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง มากกว่า 70%	ผู้รับจ้างมีการจัดการขยะ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยมีการทำ ความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง ประมาณ 50- 70%	ผู้รับจ้างมีการจัดการขยะ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยมีการทำ ความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง น้อยกว่า 50%	ผู้รับจ้างไม่มีการจัดการขยะ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยไม่มีการทำ ความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง